

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

MONO - ภาพที่เห็น หวังทางดีได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

การแก๊งกำไร บางครั้งเราจะเอาแบบชัวร์ๆ ก็อาจจะต้องรอสัญญาณแบบชัดๆ เรียกว่าชัดๆ แล้วชัดตาม อะไรทำนองนั้นแหละ... แต่ในทางเทคนิค บางเครื่องมือ หรือ บางสัญญาณที่เกิด เราอาจจะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเลยก็ได้ ไม่ว่าจะทางขึ้นหรือทางลง บางครั้ง เราแค่คาดเดาสัญญาณว่าน้ำหนักมันจะไปทางไหนได้มากกว่ากัน ก็กระทำการในทางนั้นก่อนได้... ซึ่งจริงๆ แล้ว ถ้ามวยากใหม่ตอบเลยว่าไม่ยาก แต่ก็ต้องมีหลักการ หรือเงื่อนไขเพื่อไว้ด้วยเวลาผิดทาง เพราะทางที่เราคาด ไม่ 100% หรือความน่าจะเป็น มันไม่มีเต็มร้อย อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในตลาดหุ้น... แต่วิชาความรู้ของเราที่มีเท่านั้นที่จะพาเราให้รอดจากการเสียหายบาดเจ็บได้ แม้จะเสียหายหรือบาดเจ็บ มันก็เพียงเล็กน้อย น้อยๆ นะ อาจไม่มากมายถึงขั้นเกินเยียวยา... บางครั้ง เห็นเมฆเคยเห็นท่านนักลงทุนมาถามบ่อยๆ ว่ามีหุ้นราคาสูงๆ แล้วลงมาจนต่ำมากๆ ถ้ามวยากจะทำยังไง จะขึ้นใหม่ จะขายดีไหม... ตอบยากเหมือนกันในบางครั้ง แต่ถ้ามีหุ้นตัวอื่นๆ ที่มีแนวโน้มดีกว่า กำลังจะขึ้น ก็อาจจะแนะนำเปลี่ยนตัวเปลี่ยนมาซื้อไปเลย... เอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้ ค่อยไปว่ากันในโครงการ UIA. ดีกว่า มีหลายเรื่องหลายราว ให้ได้กล่าวถึง ซึ่งบางเรื่อง จะเรียกว่าเป็นตำนานหรือนิทานตลาดหุ้นไทย ที่ทุกวันนี้ ก็ยังอาจจะเห็นบ้างในบางกรณี... แต่ถ้าเป็นนักลงทุน ที่มีการใช้วิชาการหรือถึงขั้นเรียนรูวิชามารด้วยแล้วนั้น ท่านอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในตำนานหรือนิทานเลยนะ การลงทุนมีความเสี่ยง แต่เราสามารถเปลี่ยนความเสี่ยง ให้เป็นความสุขได้ ก็คือการหาความรู้ให้มากๆ ไว้

ดูตามเกม...

อาการที่มากวาดไม่หนักๆ ในช่วงท้ายๆ ของตลาดนั้น ก็ต้องมองกันให้ดีๆ แต่ของหุ้น MONO นี้ ก็ต้องมองว่า น่าจะแนวโน้มดีไว้ก่อนเลยก็ได้ เพราะเล่นกวาดทางซื้อให้เห็นชัดกว่า

แนวรับ

: ... 4.4-4.3 น่าเก็บ แบบดักทางก่อนขึ้น หรือ ยืน 4.44 ก็ตามได้

เป้าหมาย

: ... เก็งกำไร หวัง 4.8-4.9 หรือ รอบนี้ มีลุ้นได้ที่ 5.00 แล้วดูอีกที

Price Chart...(MONO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MONO... แนวโน้มใหญ่ แนวโน้มกลาง เราได้เคยเอามาว่ากันไปก่อนหน้านี้แล้ว วันนั้นมาดูรูปที่เป็นแนวโน้มระยะสั้น หรือ แนวโน้มรอบการแก๊งกำไร หากท่านใดที่จ้องๆ อยู่ เมื่อเอาไปเป็นแนวทาง ... ซึ่งถ้าดูจากภาพที่เห็นนี้ ถ้าว่า จะขึ้นเลยหรือไม่ ก็ต้องบอกได้ว่า อาจไม่ขึ้นในวันนี้เลยก็ไม่แปลก แต่จะขึ้นเลยนั้น ก็ต้องไล่ตามน้ำหนักกันหน่อย ระดับ 4.44 ถ้าผ่านไปยืนได้นั้น จะเป็นสัญญาณการขึ้นต่อ หรือ มีโอกาสไปไกลกว่า 4.50 ซึ่งจะมองเป้าตามรูปแบบ Flag ใช้อย่างน้อยๆ 4.8-4.9 หรือรอบนี้ อาจเห็น 5+/- แล้วถ้าถึง ก็ถือว่าก้นอีกที แต่จริงๆ ถ้าถึงเป้าที่เราหวัง ก็ต้องขายกันไปก่อนได้เลย แต่ถ้าจะผิดจากที่หวัง ก็คือ ยืน 4.30 ไม่ได้จริงๆ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้มา โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการในด้านต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน